
	 ปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคข้อเข่าเส่ือมเพิ่มมากขึ้น	 และไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย
เท่านั้น	 การดูแลรักษาจึงถือเป็นส่ิงส�าคัญของผู้ป่วยโรคข้อเส่ือม	 คอลัมน์	 Research	
Focus	 ฉบับนี้	 จึงหยิบเรื่อง	 “โรคข้อเข่าเส่ือม”	 มาน�าเสนอ	 โดยได้รับเกียรติจาก	
อ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์	ถาวรสวัสดิ์รักษ์	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ	
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ซึ่ง
ได้ให้ข้อมูลด้านการท�างานวิจัยเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม	ไปติดตามกันเลยค่ะ

งานวิจัยด้านกระดูก
	 ตอนยังเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน	 เริ่มจากการเก็บ
ข้อมูลคนไข้เวลามาท�าการรกัษาก่อน	พอได้มาท�างานวจิยั	
ก็เริ่มต้นจากค�าถามเมื่อท�าการรักษา	 งานวิจัยที่เป็นที่ได้
เคยศึกษา	คือ	“การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมในโรคข้อ
เสื่อม”	เมื่อก่อนคนมักคิดว่า	“โรคข้อเสื่อม”	เกิดจากการ
ใช้งานหนัก	เกิดจากอุบัติเหตุ	หรืออายุมากขึ้น	แต่ว่างาน
วิจัยที่ท�ามีการเก็บข้อมูลของคนไข้ที่มีภาวะข้อเข่าเส่ือม
ซึ่งมารับการรักษา	 จนเราพบว่ามียีนบางตัวที่มีความผิด
ปกตอิยูใ่นกลุม่ของผูป่้วยโรคข้อเข่าเสือ่ม	งานวจิยัชิน้นีจ้งึ
นับเป็นงานวิจัยที่แรกๆ	 ท่ีได้ศึกษาในกลุ่มประชากรไทย	
โดยการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบัน	 สามารถท�าได้
หลายวิธ	ี ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัดเสมอไป	 เริ่มต้นจากการ
ปรับเปลี่ยนอิริยาบถคนไข้	 คือการปรับเปลี่ยนลักษณะ
อิริยาบถของคนไข้	 เช่น	 หลีกเลี่ยงการน่ังยองๆ	 การเดิน
ขึ้นลงบันได	การนั่งพับเพียบ	การออกก�าลังกายเข่า	รวม
ท้ังการออกก�าลงักายเฉพาะส่วน	การยดืเหยยีดกล้ามเนือ้
บริเวณหัวเข่า	การให้ยา	รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริม		

 

การใช้	Stem	Cell	ในการรกัษาโรคทางกระดกู
	 ส ่ ว น ตั ว แ ล ้ ว เ ป ็ น แพทย ์ ท า ง ด ้ า น
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์	 ที่ได้ท�างานศึกษาวิจัยด้าน
เซลล์ต้นก�าเนิด	 และการรักษาวิธีสมัยใหม่แบบ
ชวีภาพในการใช้รกัษากระดกู		ซึง่การใช้	Stem	Cell	
ในการรักษากระดูกนั้น	 ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจค�าว่า	
“Stem	Cell”	หรือ	“เซลล์ต้นก�าเนิด”	คืออะไร



Research
Focus 	เรื่อง:	กุสุมา	ภักดี

	ภาพ:	ชนะภัย	ลิ้มสุวรรณเกสร



	 Stem	 Cell	 หรือ	 เซลล์ต้นก�าเนิดแบ่งออกเป็น	 2	
ประเภท	คือ	1.	Embryonic	Stem	Cell	เป็นเซลล์ต้นก�าเนิด
จากเด็กทารก	 เป็นเซลล์ตัวอ่อน	 เซลล์ประเภทนี้มีความ
สามารถในการขยายพันธุ์ในการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองสูง	
คอื	มคีวามสามารถในการเพาะเลีย้ง	ขยายตวัและแบ่งตวัได้สูง			
2.	Adult	Stem	Cell	เซลล์ต้นก�าเนิดจากผู้ใหญ่	เป็นเซลล์ต้น
ก�าเนิดจากร่างกาย	เป็นเซลล์ทีท่�าหน้าทีฟ้ื่นฟหูรอืสร้างเนือ้เยือ่
ใหม่	 เซลล์พวกนี้จะซ่อนตัวอยู่	 เวลามีการบาดเจ็บ	 เซลล์ตัวนี้
ถึงจะออกมาสร้างเซลล์ทดแทนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา	
ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ	และสหราช
อาณาจักรสกอตแลนด์	เกี่ยวกับ	Stem	Cell	ท�าให้เข้าใจเรื่อง
ของ	Stem	Cell	มากขึน้	ซึง่วงการวจิยัในต่างประเทศให้ความ
สนใจและมีงานวิจัยมากมาย	อย่างไรก็ตามข้อมูลงานวิจัยของ	
Stem	Cell	ส่วนใหญ่มาจากการทดลองในสัตว์	

Stem	Cell	สามารถรักษาอะไรได้บ้าง
	 จากงานทดลองและรายงานทางการแพทย์พบว่า	
Stem	Cell	สามารถรักษาได้หลายโรค	ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟู
เนื้อเยื่อ	 การรักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย	 การรักษาโรค
ข้อเข่าเสื่อม	การรักษากระดูกต่อไม่ติด	เส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ได้
รบับาดเจบ็เรือ้รงั	นอกจากนีย้งัมกีารรกัษาทางโรคอายรุกรรม	
เช่น	มะเร็ง	โรคเลือด	หรือลูคีเมีย	ซึ่ง	Stem	Cell	ที่ใช้จะต่าง
จาก	Stem	Cell	ที่ทางออร์โธปิดิกส์ใช้รักษาผู้ป่วย	คือ	จะใช้
กลุ่ม	Stem	Cell	เม็ดเลือด

	 	Stem	Cell	ผู้ใหญ่	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	Stem	
Cell	เม็ดเลือด	และ	Stem	Cell	เนื้อเยื่อประสาน	แพทยสภา
อนญุาตให้ใช้เซลล์ต้นก�าเนดิในกลุม่โรคเลอืด	แต่ถ้าเป็น	Stem	
Cell	 เนื้อเยื่อประสาน	 ทางแพทยสภายังไม่อนุญาตให้ใช้	
โดยมีเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ใช้	เพราะ	Stem	Cell	เมื่อน�ามา
เล้ียงในห้องทดลองจะมีการปรับเปล่ียนเซลล์	 และหลักฐาน
ทางการแพทย์ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้ได้	 หรือมี
ประโยชน์จริง	ส่วนการทดลอง	Stem	cell	 ในมนุษย์นั้น	ยัง
อยูใ่นขัน้ของการท�าวจิยั	ต้องผ่านการลงทะเบยีนและพิจารณา
ขอจากคณะกรรมการมนุษยธรรม	

ความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ของ	Stem	Cell	ในงานวิจัย
	 ในขณะนี้เป็นการเตรียมเซลล์	 และท�าความรู้จักกับ
เซลล์	และมั่นใจว่า	Stem	Cell	จะไม่มีโทษต่อคนไข้	มีความ
ปลอดภัยในการใช้	 และมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล	 จากนั้น
ก็จะน�าไปใช้ทดลองกับสัตว์	 ซึ่งมีแผนการศึกษานั้นหวังว่าใน
ทีสุ่ดแล้วจะน�ามาใช้จริง	ซ่ึงตอนนี	้มส่ิีงทีต้่องค�านงึถงึมากมาย
ว่า	ถ้าน�ามาท�าจะมีความเหมาะสมหรือเปล่า	การเก็บ	Stem	
cell	ไว้ใช้ในอนาคต	เนื่องจากกฎหมายยังไม่อนุญาตให้ใช้		

	 เซลล์ต้นก�าเนดิมปีระโยชน์ในการเชือ่มตดิของกระดกู	
กระตุ้นให้กระดูกติดกันเร็วขึ้น	 หรือในกระดูกต่อไม่ติดแล้ว	
เป็นโรคทางพันธุกรรมแตกหักได้ง่าย	 กระดูกพันธุกรรมเด็กที่
ต่อยังไงก็ต่อไม่ติด	 เราอาจเสริม	 Biologic	 เข้าไป	 หรือเสริม
เซลล์เข้าไป	 ส่วนในโรคข้อเส่ือมนั้น	 เซลล์ต้นก�าเนิดอาจจะ
ช่วยในการสร้างกระดกูอ่อน	และอาจจะช่วยลดการอกัเสบได้	
เป็นต้น				

Stem Cell
“เซลล์ต้นก�าเนิด”



แนวคิดในการท�าวิจัย
	 เราต้องเริม่ต้นจากสิง่ท่ีขาด	ถามตวัเองว่าอยากรู้อะไร
เพิม่เตมิ	จากนัน้ดวู่ามช่ีองว่างอะไรทีเ่รายงัไม่รู้	เป็นสิง่ทีช่อบท�า	
ทีส่�าคญัคือต้องเกิดประโยชน์ต่อเพือ่นมนษุย์	ถ้าหากงานนัน้มี
ผูรู้อ้ยูแ่ล้ว	หรอืเป็นเรือ่งท่ีเคยมคีนคดิค้น	และท�าการศกึษาไป
แล้ว	ก็ไม่ควรท�างานวิจัยนั้นอีก	ส่วนผลของงานวิจัยจะส�าเร็จ
หรอืไม่น้ัน	อยากให้มองว่าแค่เราเริม่ท�ากเ็กดิผลส�าเรจ็แล้ว	ถงึ
แม้ผลของงานวจัิยทีอ่อกมาจะไม่ได้ตามทีค่าดหวงั	หรอืเป็นท่ี
พึงพอใจก็ตาม						

อุปสรรคในการท�าวิจัย
	 การท�างานทกุอย่างล้วนมปัีญหาและอปุสรรคอยูแ่ล้ว	
การท�างานวิจัยในประเทศไทย	 ส่วนใหญ่มักพบปัญหาเรื่อง
ขาดผู้สนับสนุน	อุปสรรคเรื่องเวลา	อีกทั้งอาจารย์แพทย์ส่วน
ใหญ่ก็มีภาระงานที่ค่อนข้างมากอยู่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่
การดูและรักษาคนไข้	 ประกอบกับเมื่อมีงานวิจัยเพิ่มเข้ามา	
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการแบ่งเวลา	 โดยเฉพาะการวิจัย	
Stem	cell	 เป็นงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เชิงลึก	ต้องใช้เวลา
มากเป็นพิเศษ	 ดังนั้น	 ปัญหาเรื่องการทุนสนับสนุนและเวลา	
จงึค่อนข้างส่งผลกระทบต่อผูท้�าวจิยั	นอกจากนี	้การประสาน
งานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	เพื่องานวิจัยจะ
ได้เดินหน้าได้	ก็เป็นสิ่งส�าคัญ

งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
	 เป็นงานวจิยัทีรู่ส้กึภาคภมูใิจกบัมนั	แต่ไม่ได้รางวลัคอื	
การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนในคนไทยที่เป็นโรคข้อเส่ือมที่
มีผลเป็นปัจจัยเสี่ยง	ซึ่งค้นพบเมื่อปี	 2011	พบยีนตัวหนึ่งชื่อ	
GDF5	 ซึ่งได้รับการเผยแพร่และอ้างอิง	 ส่วนผลงานท่ีได้รับ
รางวัลตอนไปศึกษาต่อต่างประเทศ	คือ	การน�าเสนอ	Poster	
Presentation	 ดีเด่น	 เป็นไอเดียเกี่ยวกับงานเซลล์ต้นก�าเนิด
ของออร์โธปิดิกส์	แต่ส่ิงทีภ่มูใิจมากกว่านัน้	คอื	การได้ท�าอะไร
ที่ใหม่ๆ	ให้กับคนไทย	ฉะนั้น	ถ้ามีเวลาก็อยากท�างานวิจัยที่มี
ประโยชน์ต่อไป

แรงบันดาลใจและต้นแบบในการท�างาน
	 Hero	 ต้นแบบ	 และแรงบันดาลใจในการท�างาน
วิจัย	คือ	ศ.นพ.พรชัย	มูลพฤกษ์	อาจารย์ได้ให้ค�าแนะน�าและ
โอกาส	ท�าให้เข้าใจการท�างานในฐานะแพทย์ออร์โธปิดกิส์	เมือ่
ได้ท�างานจึงเห็นโอกาสและความคิดใหม่ในการท�างานวิจัย
ต่อยอด	 เพ่ือท่ีจะพัฒนาวิธีการรักษาโดยใช้เซลล์ต้นก�าเนิด	
โดยการวจิยัหวงัว่าจะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยพฒันาให้แก่คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	และประเทศชาติของเรา	
ระบบการเรียนการสอนของภาควิชาออร์โธปิดิกส์	 นั้นปลูก
ฝังต้ังแต่สมัยเป็นตอนฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน	 ว่าให้รู้จัก
คิดต่อยอด	และเมื่อลงมือท�าก็ขอให้เกิดประโยชน์ต่อคนไข้ใน
ประเทศ	เป็นต้น

 ผลของงานวิจัยจะส�าเร็จหรือไม่นั้น	

อยากให้มองว่าแค่

เราเริ่มท�าก็เกิดผลส�าเร็จแล้ว
อ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์	ถาวรสวัสดิ์รักษ์


